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สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสนิธุ ์
คร้ังท่ี ๘/๒๕๖๔ 

วันศุกร์ที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๒ ส านักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พ้ืนที่ในเมือง) 

โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ zoom meeting 
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๑ ระเบียบวาระที ่๑   
เร่ืองที่ประธานหรืออธิการบดี       
แจ้งให้ทราบ 
 
 
           
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ ราชบัณฑิต นายกสภา
มหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม ได้ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting ขานช่ือรายงานตัว  
เม่ือกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาครบองค์ประชุม ประธานที่ประชุมได้เปิด
ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 

ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ๑. การจัดต้ังกองทุนอุดมศึกษา มีการด าเนินการมาก่อนที่จะร่าง
พระราชบัญญัติกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
จะแล้วเสร็จ หากแต่การจัดต้ังกองทุนอุดมศึกษาไม่ผ่านความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลังและคณะกรรมการกองทุน กสว. ต่อมามีการด าเนินการ
ผลักดันอีกคร้ังก็ยังไม่ผ่านความเห็นชอบ จึงได้น าข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการ
กองทุนมาปรับปรุงและน าเสนอคณะกรรมการกองทุนอีกคร้ัง ในขณะน้ี
คณะกรรมการกองทุนเห็นชอบให้จัดต้ังกองทุนอุดมศึกษาขึ้น จะเร่ิมจัดสรร
งบประมาณเข้าสู่กองทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นงบประมาณที่จัดสรร
ขึ้นเพื่อให้แก่มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ ในส่วนของงบประมาณประจ ายังคงเดิม 
แต่จะมีงบประมาณเรียกว่างบพัฒนาให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมน ามาจัดสรรให้กับมหาวิทยาลัย เช่น โครงการหน่ึงที่ส าคัญ
คือการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และพ.ศ. ๒๕๖๔ 
ไม่มีงบประมาณกองทุนน้ี ส่งผลให้ไม่มีงบประมาณ นายกสภามหาวิทยาลัยใน
ฐานะประธานกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม 
ววน.) เล็งเห็นว่าการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเป็นงานที่ต้องขับเคล่ือนไปพร้อม ๆ 
กัน จึงได้มีการจัดสรรเงินจากกองทุน ววน. สนับสนุนประมาณหน่ึงพันล้านบาท 
ต่อเน่ืองมาจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   
 ๒. การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในขณะน้ี
ผ่านคณะอนุกรรมาธิการและผ่านกรรมาธิการเรียบร้อยแล้ว ก าลังจะเข้าสู่สภา
ผู้แทนราษฎร ในส่วนของเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยก็คงจะถูกปรับลดไป
ในบางส่วน ในด้านของกองทุน ววน. เดิมเสนอของบประมาณสองหม่ืนล้านบาท
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับอนุมัติงบประมาณ ๑๘,๐๐๐ ล้านบาท ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนอของบประมาณ ๑๔,๑๐๐ ล้านบาท ในการไป
ช้ีแจงงบประมาณ ในเบื้องต้นมีการตัดงบประมาณด้านงานวิจัย โดยเห็นว่าไม่มี
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย แต่ได้เข้าไปช้ีแจงเพิ่มเติม ปรากฏว่าได้รับจัดสรร
งบประมาณตามที่เสนอ โดยไม่มีการปรับลดแต่อย่างใด หากแต่มีข้อเสนอแนะ 
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จากคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ให้มีแผนงาน
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพิ่มขึ้น ยอดเงิน ๒,๘๐๐ ล้านบาท หรือประมาณ
ร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณทั้งหมด นอกจากน้ีโครงการที่เสนอไปในเบื้องต้น 
จากงบประมาณที่เสนอไปจะถูกปรับ ๒,๘๐๐ ล้านบาท เพื่อน าไปสนับสนุนการ
ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาแล้ว และจะน าเข้า 
กสว. ในปลายเดือนน้ี คาดว่าในส่วนของ ๒,๘๐๐ ล้านบาทน้ีจะไม่ถูกตัดจาก
งบประมาณวิจัยทีจ่ะจัดสรรให้กับมหาวิทยาลัยโดยตรง ซ่ึงมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ได้รับปีละประมาณ ๕ - ๖ ล้านบาท แต่จะไปปรับลดในส่วนทุนสนับสนุนงาน
เชิงกลยุทธ์  (Strategic Fund) อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็น
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ซ่ึงเคยท างานวิจัยที่ได้ใช้ประโยชน์ในเชิงชุมชน สังคมอยู่
แล้ว คงจะมีโอกาสที่จะไปแข่งขันรับเอาทุนสนับสนุนการวิจัยหรือการต่อยอด
งานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นกว่าเดิม 

     ๓. สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
ได้เห็นชอบแผนพัฒนาด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทีไ่ด้มีการน าเสนอ จุดเน้นส าคัญคือเป็นแผนท่ีเฉพาะเจาะจง 
มุ่งพัฒนาแบบก้าวกระโดดในส่วนที่มุ่งเน้น 
 
อธิการบดีแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    ๑. ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ปิยนันท์ ชมนาวัง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา น าเสนอวารสาร 
“Journal  of Traditional and Innovative Arts and Textiles” ซ่ึงมี อาจารย์ 
ดร.กิตต์ิธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ เป็นบรรณาธิการ โดยวารสารฉบับน้ีเป็นวารสารเพื่อ
เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านส่ิงทอ ศิลปวัฒนธรรมและสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ใน
รูปแบบวารสารออนไลน์ ซ่ึงได้มีการด าเนินการเก่ียวกับวารสาร รายละเอียด 
ดังน้ี 
       ๑) การเปิดระบบการส่ง ตรวจ เผยแพร่ กับ ThaiJo (ด าเนินการเรียบร้อย) 
ลิงค์ที่เปิดระบบ คือ https://so๐๖.tci-thaijo.org/index.php/TIAT 
       ๒) การจัดการข้อมูลตามแบบฟอร์มของ Thaijo ในระบบ ได้ด าเนินแล้ว 
ก าลังรอแปลเป็นภาษาอังกฤษ เน่ืองจากวารสารจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
หลัก ตอนน้ีทางสถาบันภาษาจะช่วยแปล คาดว่าน่าจะเสร็จทันปลาย 
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 
       ๓) รายช่ือกองบรรณาธิการ เบื้องต้นได้ด าเนินการทาบทามผ่าน e-mail 
ไปแล้ว และจะส่งหนังสืออย่างเป็นทางการไปยังเจ้าตัวอีกคร้ัง และหลายท่าน
ก าลังรอการตอบรับ โดยเฉพาะนักวิชาการชาวต่างประเทศ อาทิ จากประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศาตรา สหัสทัศน์ เป็น
ผู้ด าเนินการประสานงาน 
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       ๔) คาดว่าระบบของวารสาร “Journal of Traditional and Innovative 
Arts and Textiles”จะพร้อมเปิดรับบทความได้ในเดือนกันยายน ขณะน้ีอยู่
ระหว่างด าเนินการช าระค่าบริหารระบบวารสารออนไลน์ คาดว่าการด าเนินการ
จะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม และเปิดรับบทความได้ 
       และในโอกาสน้ีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอขอบพระคุณนายกสภา
มหาวิทยาลัยที่ได้สนับสนุนทุนในการจัดท าวารสาร จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท   

       ที่ประชุมได้มีข้ออสังเกตและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังน้ี 
       ๑) วารสารประจ ามหาวิทยาลัยถือเป็นตัวช้ีวัดถึงการสร้างองค์ความรู้ 
มหาวิทยาลัยจะต้องให้ความส าคัญ ส่ิงส าคัญของวารสารจ าเป็นจะต้องมีความ
โดดเด่น แพร่หลาย มีคนให้ความสนใจทั้งในด้านการอ่านและคนสนในด้านการ
ส่งบทความที่ดี ๆ มาตีพิมพ์ ซ่ึงจะท าให้ยกระดับวารสารขึ้นได้ 

       ๒) ความเป็นนานาชาติของวารสาร มหาวิยาลัยกาฬสินธุ์จ าเป็นจะต้องมี
ความเป็นนานาชาติ แต่ความเป็นนานาชาติในเชิงวิชาการ อาจจะไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทั้งมหาวิทยาลัย ซ่ึงมหาวิทยาลัยอาจจะก าหนดเป็นเฉพาะ
สาขาวิชา หรือเฉพาะงาน จากการหารือกับอธิการบดีและผู้ท่ีเก่ียวข้อง ส่ิงที่โดด
เด่นของจังหวัดกาฬสินธุ์คือ ผ้าไหม ศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณีด้ังเดิมในพ้ืน
ถิ่น แต่นอกเหนือจากจังหวัดกาฬสินธุ์แล้ว ควรเป็นวารสารครอบคลุมทั้งภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งกลุ่มของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย ดังน้ันช่ือของ
วารสารควรจะเป็น “ASEAN Journal of Traditional and Innovative Arts 
and Textiles” ซ่ึงจากการศึกษาข้อมูลยังไม่มีวารสารประเภทน้ีในระดับ
นานาชาติมาก่อน แต่หากจะใช้ช่ือเดิมก็สามารถใช้ได้ แต่ภายในวารสารจะต้อง
แสดงให้เห็นถึงความเป็นนานาชาติ 

       ๓) ผู้ที่จะบริหารจัดการวารสารหรือบรรณาธิการ รวมทั้งที่ได้รับความ
ร่วมมือกับกองบรรณาธิการที่เชิญมาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในส่วนของ
ต่างประเทศควรจะเชิญอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิจากกลุ่มประเทศที่อยู่ใน
อาเซียน เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม  ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นต้น ซ่ึงคาดว่าประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนก็
มีความต้องการแลกเปล่ียนเรียนรู้เช่นเดียวกัน และในประเทศต่าง ๆ ก็มีเร่ือง
ของประเพณี ศิลปะ การทอผ้าเช่นเดียวกัน ซ่ึงจะสอดคล้องกับกาฬสินธุ์  
นอกจากน้ีจังหวัดอื่น ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็มีผ้าที่เป็นเอกลักษณ์โดด
เด่นเช่นเดียวกับแพรวากาฬสินธุ์ จะท าให้วารสารเกิดความเป็นนานาชาติหรือ
ระดับชาติมากกว่าที่จะเป็นวารสารระดับมหาวิทยาลัย จะท าให้วารสารได้รับ
การยอมรับ ในอนาคตมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จะได้มีวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติได้ 

       ๔) มหาวิทยาลัยมีการวิจัยทางการเกษตร และด้านผ้าไทย การต่อยอดน า
งานวิจัยไปใช้ หากมหาวิทยาลัยไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
ก็จะท าให้เกิดความน่าเชื่อถือได้ยาก เม่ือมีงบประมาณสนับสนุนการน างานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยควรจะเลือกหมู่บ้านท่ีท าเป็นโครงการต้นแบบหรือ
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ทดลอง แล้วน างานวิจัยไปทดลองใช้ในหมู่บ้านน้ัน ๆ เม่ือเกิดประโยชน์ขึ้นจะท า
ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีอื่นมีความม่ันใจและน าไปใช้ เช่นเดียวกับโครงการต้นแบบ
ของโครงการหลวงต่าง ๆ  

       ๕) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นอกจากจะโดดเด่นเร่ืองผ้าไทยแล้ว ยังโดดเด่น
ในเร่ืองการเกษตร ควรจะมีการเผยแพร่บทความด้านการเกษตรด้วย อาจจะไม่
ต้องท าเป็นวารสารแต่น าบทความไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือ
เว็บไซต์อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานวิ จัยหรือความรู้ด้านการเกษตร แล้วให้
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือเกษตรกรที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาได้ แล้วให้
เขาน าเอาความรู้ไปใช้ 

       ๖) งานวิชาการรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ยังไม่เคยปรากฏให้
เห็นมาก่อน ซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยได้เคยด าริว่า หากอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
มีผลงานวิชาการรับใช้สังคมนายกสภามหาวิทยาลัยจะมีรางวัลให้ แต่ปรากฏว่า
ยังไม่มีงานวิจัยด้านน้ี ดังน้ันผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาควรจะผลักดัน
ในด้านน้ีให้มากขึ้น นอกจากน้ียังเคยได้มีการให้ผู้ทรงคุณวุฒิมาแนะน า
กระบวนการแล้วว่า เม่ือมีการท างานเพื่อให้ชุมชนดีขึ้น จะต้องเก็บข้อมูล
อะไรบ้าง ติดตามอย่างไร องค์ประกอบท่ีส าคัญของบทความวิชาการรับใช้สังคม
เป็นอย่างไร อาจารย์ในมหาวิทยาลัยก็จะต้องเรียนรู้และเร่งด าเนินการอีกคร้ัง 
จะท าให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีต าแหน่งวิชาการสูงขึ้นเป็นล าดับ
ต่อไป 

     ๒. ผู้รักษาราขการแทนอธิการบดีมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.
สุพรรณ สุดสนธิ์ รองอธิการบดีรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบเก่ียวกับรายชื่อ
ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ในคณะอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) 

       โดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือ
ที่ อว ๐๒๒๓/ว๘๔๙๐ ลงวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส านักงานประทรวงการ
อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยคณะอนุกรรมาธิการด้านการ
พลิกโฉมมหาวิทยาลัยได้แจ้งรายช่ือผู้แทน สป.อว. ในคณะกรรมาธิการฯ ของ
สถาบันอุดมศึกษาคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศจี ศิริไกร เป็นอนุกรรมการด้านการ
พลิกโฉมมหาวิทยาลัยตามข้อ ๑๓ ของกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซ่ึงคณะกรรมการได้มีการจัดประชุม 
เม่ือวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมีนายสิทธิศักด์ิ ยนต์ตระกูล กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน ซ่ึงในส่วนของประเด็นที่ มีการ
ปรึกษาหารือ ได้มีการน าเสนอภาพรวมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยในเบื้องต้น 
การด าเนินการของมหาวิทยาลัย ส่วนการด าเนินการต่อไปจะมีการค้นหา
โครงการที่เป็นโครงการส าหรับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเก่ียวกับนวัตกรรมเพื่อ
ขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก สป.อว. ในการน้ีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ขอขอบพระคุณประธานคณะกรรมการ ผู้แทนจาก สป.อว. กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนผู้บริหาร และคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย 



๕ 
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     ๓. ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีได้รายงานก าหนดการจัดงานวันคล้ายวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ ๖ ปี ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรน่า COVID-19 แบบออนไลน์ 

     ๔. รายงานความเคล่ือนไหวของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในรอบเดือนที่ผ่านมา 
 

มติท่ีประชุม: รับทราบ 
 
 
 

๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
๒.๑ รายงานการประชุมคร้ังที่   
๗/๒๕๖๔ วันที ่๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 
 

มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๗/๒๕๖๔ วันที่ ๙ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 

ฝ่ายเลขานุการ    
สภามหาวิทยาลัย 

๓ เร่ืองสืบเนื่อง 
 

 

- ไม่มี - 
 
 
 

 

๔ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
๔.๑  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา และ
ประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

มติที่ประชุม : อนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 
๒๒๓ ราย โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
๑. ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๔ ราย ได้แก่ 
     - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร                                        จ านวน ๑ ราย 
     - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
       สาขาวิชาการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมและสุขภาพชุมชน      จ านวน ๑ ราย 
     - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
       สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน                 จ านวน ๒ ราย 
     มีผลต้ังแต่วันท่ีคณะกรรมการประจ าคณะได้อนุมัติการส าเร็จการศึกษา คือ 
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 

๒. ระดับปริญญาตรี  จ านวน ๑๐๒ ราย  ได้แก่ 
     - หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  
       สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ                                   จ านวน ๒๗ ราย 
     - หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  
       สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล                                      จ านวน ๑๓ ราย 
     - หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  
       สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม                              จ านวน ๒ ราย 
     - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ            จ านวน ๑ ราย 
     - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
       สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรเทียบโอน)                       จ านวน ๔ ราย 
     - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต                                               จ านวน ๔ ราย 

ฝ่ายวิชาการ 
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     - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
       สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์                     จ านวน ๒ ราย 
     - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
       (หลักสูตรเทียบโอน)                                                 จ านวน ๔ ราย 
     - หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต                                         จ านวน ๑ ราย 
     - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ         จ านวน ๑ ราย 
     - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
       เพื่อการส่ือสารสากล                                                จ านวน ๑๑ ราย 
     - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
       (หลักสูตรเทียบโอน)                                                 จ านวน ๒๑ ราย 
     - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง                 จ านวน ๒ ราย 
     - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง  
       (หลักสูตรเทียบโอน)                                                 จ านวน ๗ ราย 
     - หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย                 จ านวน ๑ ราย 
     - หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์              จ านวน ๑ ราย 
      มีผลต้ังแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะได้อนุมัติการส าเร็จการศึกษา คือ 
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 

๓. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง จ านวน ๑๑๗ ราย ได้แก่ 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  
       - สาขาวิชาช่างกลโรงงาน                                             จ านวน ๒๔ ราย 
       - สาขาวิชาช่างยนต์                                                   จ านวน ๑ ราย 
       - สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล                                         จ านวน ๑๒ ราย 
       - สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ         จ านวน ๘ ราย 
       - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป                                         จ านวน ๘ ราย 
       - สาขาวิชาการตลาด                                                 จ านวน ๔ ราย 
       - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                      จ านวน ๓ ราย 
       - สาขาวิชาการบัญชี                                                   จ านวน ๒๘ ราย 
       - สาขาวิชาพืชศาสตร์                                                จ านวน ๕ ราย 
       - สาขาวิชาสัตวศาสตร์                                               จ านวน ๑๓ ราย 
       - สาขาวิชาประมง                                                    จ านวน ๔ ราย 
       - สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร                                   จ านวน ๗ ราย 
       มีผลต้ังแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะได้อนุมัติการส าเร็จการศึกษา  
คือวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 

 ๔.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบการ
ปรับลดค่าเทอมภาคการศึกษา  
๑/๒๕๖๔ ตามมติ ครม. 
 

มติที่ประชุม : ๑. รับทราบมติคณะรัฐมนตรี กรณีคืนเงินค่าเทอมให้กับนักศึกษา 
ดังน้ี  
     ๑) ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษาที่ต้องจ่าย ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ 
บาท ลดให้ร้อยละ ๕๐ 

ฝ่ายวิชาการ/ฝ่าย
นโยบายและแผน 
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     ๒) ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษาที่ต้องจ่าย ไม่เกิน ๕๐,๐๐๑ - 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ลดให้ร้อยละ ๓๐  
     ๓)  ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษาที่ ต้องจ่าย ต้ังแต่ 
๑๐๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป ลดให้ร้อยละ ๑๐ 
                 ๒. เห็นชอบการปรับลดค่าเทอมภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๔ ตามมติ 
คณะรัฐมนตรี และเห็นชอบคืนเงินให้กับนักศึกษาตามมติ ครม. 
                 ๓. มอบหมายให้ฝ่ายบริหารด าเนินการบริหารจัดการกรณีการ
จ่ายเงินเยียวยานักศึกษา ตามมาตรการช่วยเหลือค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม
นักศึกษาอัตราเหมาจ่ายร้อยละ ๕๐ โดยเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยคืนค่าธรรมเนียม
ในส่วนร้อยละ ๒๐ ที่มหาวิทยาลัยปรับลดไปก่อน ส่วนที่รัฐบาลสนับสนุนร้อยละ 
๓๐ ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการจ่ายคืนให้กับนักศึกษาเม่ือได้รับเงินสนับสนุนจาก
รัฐบาล 
 

 ๔.๓ พิจารณาอนุมัติงบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

มติท่ีประชุม : ๑. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ จ านวน ๗๙,๗๐๓,๑๖๐ บาท 
                  ๒. อนุมัติให้มหาวิทยาลัยใช้เงินประกันความเส่ียงร้อยละ ๒๐ 
จ านวน ๑๒,๒๔๐,๖๐๐ บาท สมทบเพื่อจัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
                  ๓. อนุมัติให้ใช้กรอบวงเงินสะสมคงเหลือจากงบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
สมทบเพื่อจัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
                  ๔. กรณีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ หมวดค่าใช้จ่าย
บุคลากร อนุมัติให้ต้ังจ่ายจากส านักงานอธิการบดี และมอบหมายให้คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพจัดท าแผนการจัดหารายได้เพิ่มเติมเสนอสภา
มหาวิทยาลัย 
 

 

ฝ่ายนโยบายและ
แผน 

 
 

๔.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔- ๒๕๖๘) 
 

มติท่ีประชุม: เห็นชอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๔- ๒๕๖๘)  

ฝ่ายนโยบายและ
แผน 

 ๔.๕ พิจารณาแต่งต้ังผู้รักษาราชการ
แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

มติท่ีประชุม: แต่งต้ัง รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ สุดสนธิ์ รองอธิการบดี  
เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมอีกต าแหน่งหน่ึง ต้ังแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทั้งน้ีไม่เกิน 
หน่ึงร้อยแปดสิบวัน 
 

ฝ่ายเลขานุการ 
สภามหาวิทยาลัย 
/นิติกร 

 ๔.๖ พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

มติท่ีประชุม: ๑. แต่งต้ัง ศาสตราจารย์ ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ฝ่ายเลขานุการ 
สภามหาวิทยาลัย 
/นิติกร 



๘ 
 

วาระที่ เร่ือง สาระส าคัญย่อและมติสภามหาวทิยาลัย ผู้รับผิดชอบ 

                 ๒. มอบหมายให้มหาวิทยาลัยด าเนินการให้ได้มาซ่ึงกรรมการตาม
ข้อ ๙ (๓) (๔) และ(๕) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙  
                  ๓. เม่ือด าเนินการได้มาซ่ึงคณะกรรมการครบตามองค์ประกอบ
เรียบร้อยแล้ว ให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจัดท าค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 
                   

 ๔.๗ พิจารณาแก้ไขค าส่ังหรือเพิกถอน
ค าส่ังแต่งต้ังรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ราย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชยุทธ  จันทะรี 
 

มติท่ีประชุม: มอบหมายให้คณะกรรมการกล่ันกรองด้านกฎหมายของสภา
มหาวิทยาลัย ไปพิจารณาค าส่ังแต่งต้ังรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชยุทธ จันทะรี ตามที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักด์ิเดช 
สังคพัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้เสนอแก้ไขหรือเพิกถอนค าส่ัง  
และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบเม่ือแล้วเสร็จ 
 

คณะกรรมการ
กล่ันกรองด้าน
กฎหมายฯ/นิติกร 

๕ เร่ืองอ่ืน ๆ 
  ๕.๑ ก าหนดการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๙/๒๕๖๔ 

ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๙/๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๐ กันยายน 
๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

ฝ่ายเลขานุการ 
สภามหาวิทยาลัย 
 

 


